



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่  
ปฏิบัติหน้าที่ ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยคณะกรรมการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้ดำเนินการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๒ สาขาวิชา คือ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาคการทดสอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ และภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง, ภาคการสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้ดำเนินการสรุปผลคะแนนของผู้เข้ารับการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ข้อ ๓.๔.๖ และประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ข้อ ๔.๓.๗ จึงประกาศผลกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย

๑. สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๓๐ คะแนน)	ภาคการทดสอบความรู้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (๔๐ คะแนน)	ภาคการสัมภาษณ์ (๓๐ คะแนน)	คะแนนรวม (๑๐๐ คะแนน)	สอบได้ลำดับที่
๐๐๑	นางสาวจันทิมา บุญเพิ่ม	๒๕.๐๙	๒๖	๒๕.๘๕	๗๖.๙๔	๑

๒. สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

๒.๑ สาขาวิชาเอกเคมี

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ภาคการประเมิน ความเหมาะสม กับตำแหน่ง (๓๐ คะแนน)	ภาคการทดสอบ ความรู้เฉพาะ สำหรับตำแหน่ง (๕๐ คะแนน)	ภาคการ สัมภาษณ์ (๓๐ คะแนน)	คะแนนรวม (๑๐๐ คะแนน)	สอบได้ ลำดับที่
๐๐๒	นางสาวสุธาสินี ศรีสงคราม	๒๕.๘๑	๒๘.๕๐	๒๘	๘๒.๓๑	๑

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษเรียงตามลำดับที่ตามบัญชีรายชื่อผู้คัดเลือกได้ ซึ่งมีอายุบัญชีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี ปรากฏตามประกาศผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่บรรจุและแต่งตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี จึงจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ และสามารถโอน(ย้าย) ไปดำรงตำแหน่งเดียวกันหรือตำแหน่งอื่นในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเดิมหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้ สำหรับกรณีการโอนย้ายไป ดำรงตำแหน่ง ณ ส่วนราชการอื่นที่มีใช้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้โอนย้ายได้เมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี

อนึ่ง การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบถ้วนตามประกาศรับ สมัครคัดเลือกฯ หากภายหลังตรวจสอบพบว่าขาดคุณสมบัติจะไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่คัดเลือกได้ หรือจะพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายยงยุทธ หล่อตระกูล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์